

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ DU LỊCH

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2021

Số: /SVHTTDL-TCPC
V/v tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi
thường thiệt hại theo quy định của Luật
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo nội dung Công văn số 803/STP-HCTP ngày 26/5/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đó, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với dự án UNDP xây dựng video tuyên truyền quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Video “*Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra*” được xây dựng trên cơ sở nội dung quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 với cách thức, ngôn ngữ phù hợp với đối tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Video được xây dựng thành 05 phiên bản, bao gồm: 01 video tiếng phổ thông; 01 video tiếng phổ thông có kèm phụ đề chữ; 01 video tiếng dân tộc Mường; 01 video tiếng dân tộc Thái; 01 video tiếng dân tộc Tày.

Video được phát hành với mục tiêu phục vụ công tác tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước rộng rãi đến đối tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình sử dụng các video trên làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp người dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật./.

Để lấy tài liệu, đề nghị phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở truy cập đường link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12q83-RwgHHiSrt1NPmlrUMj7hReXf_x

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC-PC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Hoàng

